

Tổ Chức Giả Không Biên Giới yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp trả tự do cho **Nguyễn Vũ Bình**, nhà đối lập trên mạng internet.

Nguyễn Vũ Bình , cựu biên tập viên báo "*Tạp chí Cộng Sản*", sẽ bị đưa ra xử tại Tòa An Nhân Dân Hà Nội vào ngày 31 tháng 12 năm 2003. Bị kết tội "gián điệp", Nguyễn Vũ Bình có thể bị xử án tử hình.

Tổ Chức Giả Không Biên Giới yêu cầu ông bộ trưởng tư pháp Việt Nam, Uông Chu Lưu, can thiệp để trả tự do cho nhà đối lập.

Ông Robert Ménard, tổng thư ký của Hội cho biết là "*Chúng tôi đã từng viết thư cho ông bộ trưởng này (vào ngày 25 tháng 9 năm 2003) để yêu cầu ông cho biết về điều kiện giam cầm của Nguyễn Vũ Bình, bị giam kín từ tháng 9 năm 2002. Ông ta không thèm trả lời thư.*" Ông Ménard còn thêm rằng "*Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu ông bộ trưởng hãy ngưng ngay sự đối xử bất công đối với nhà đối lập trên mạng internet và cựu đảng viên cộng sản này. Chúng ta phải gây áp lực để Việt Nam công nhận quyền phát biểu ý kiến của những người sử dụng internet.*"

Theo những nguồn tin từ giới gần chính quyền , bản cáo trạng dựa trên một bức thư Nguyễn Vũ Bình gửi cho Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Mỹ vào ngày 19 tháng 7 năm 2002. Trong thư, bị cáo tố giác tình hình vi phạm nhân quyền trong nước. Ngoài ra đương sự còn bị kết tội liên hệ với các thành phần đối lập phản động khác trong nước như Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn, cũng đang bị giam giữ. Thêm vào đó đương sự còn nhận một số tiền 4.5 triệu đồng Việt Nam (khoảng 230 Euros) của một tổ chức phản động từ nước ngoài, tham gia Hội Chống Tham Nhũng và đã đệ đơn lên chính quyền xin thành lập đảng Tự Do Dân Chủ vào năm 2000. Nguyễn Vũ Bình cũng bị kết tội đăng lên mạng internet những bài viết có nội dung phản động, đặc biệt là bài với tựa đề "*suy nghĩ về các hiệp định biên giới Việt-Trung*" trong đó đương sự chỉ trích hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1999.

Trong phiên xử sắp tới, nhà đối lập sử dụng internet này sẽ được hai (2) luật sư biện hộ, các luật sư Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Thắng Cảnh đã được đọc bản cáo trạng.

Nguyễn Vũ Bình là một cựu ký giả của cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Việt Nam, tờ "*Tạp Chí Cộng Sản*" Anh đã từ chức từ đầu năm 2001.